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Efni: Umsögn um tlllögu tll þingsályktunar um starfshóp um útgáfu öruggra oplnberra skllrlkja,
56. mál

Til umsagnar á vef Alþingis er tillaga til þingsályktunar þar sem dómsmálaráðherra er falið að skipa 
starfshóp sem ætlaö er að gera tillögur að útgáfu öruggra opinberra skilríkja og áætlun um kostnað 
vlð að taka skllrikin f notkun. Samkvæmt grelnargerð með tillögunni er markmiðið að skilrfkin verði 
bæði efnisleg og rafræn og standi til boða öllum íslenskum rfklsborgurum og borgurum annarra rfkja 
sem eru búsettir á íslandi og bera hér réttindl og skyldur.

Samtök iðnaöarins telja nauðsynlegt að tryggja að framboö á rafrænum skilríkjum sé gott en Ijóst er 
að rekstur þeirra rafrænu auðkenna sem finna má f slfkum skilríkjum er bæði kostnaðarsamur og krefst 
mikillar sérþekkingar. Vegna Örra tæknibreytinga og aukinna krafna um öryggi og gagnavernd er 
fyrlrséð að rafrænar auðkenningarleiðir munu taka miklum breytingum næstu áratugi. Stöðug þörf er 
á að hanna og þróa nýjar tæknilausnlr og krafan um hátt öryggisstig eykst í tak við auknar netógnir. 
Mikilvægt er að útgáfa opinberra skilríkja fylgi þelrri þróun og gætt sé að ýtrustu öryggissjónarmiðum.

Rfkið býður upp á auðkenningarleið, þ.e. svokallaðan íslykll, sem er fjármagnaöur og rekinn af ríkinu. 
Umrædd þjónusta hefur staðið stofnunum, einstakllngum og fyrlrtækjum til boða ókeypis og verið f 
samkeppni við aðra aðila á markaði. Samtök Iðnaðarlns vilja árétta mikilvægl þess að umræddum 
starfshópi verði ekki falið það verkefnl að útvfkka núverandi þjónustu rfkisins á samkeppnismarkaði, 
með tilheyrandi fjárfestingum af hendi rfkisins. Að lokum óska Samtök iðnaðarlns eftir því að fulltrúi 
atvinnulffsins muni eiga sæti f umræddum starfshópi, verði hann stofnaður.

Virðingarfyllst,

Edda Björk Ragnarsdóttir, 
viðskiptastjóri á hugverkasviði
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